

Số: 12022021/VINADES-CV
Đề nghị hỗ trợ việc tên miền dauthau.info
bị yêu cầu ngưng hoạt động bởi VNNIC
và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- **Bộ Thông tin và Truyền thông;**
- **CLB phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA);**
- **Hội tin học Việt Nam (VAIP);**
- **Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA);**
- **Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).**

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (Công ty VINADES) kính gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới tới quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.

Công ty chúng tôi rất ái ngại khi ngày mừng 1 tết cổ truyền, ngày mà đáng ra chúng tôi cùng quý vị được nghỉ lễ mà chúng tôi đã phải gửi công văn tới quý vị, tuy nhiên chúng tôi không còn cách nào khác vì những quyết định của những cơ quan quản lý có thể gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp và ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Cụ thể như sau:

Công ty VINADES hiện đang vận hành và phát triển phần mềm khai thác thông tin thầu DauThau.info. Tên miền dauthau.info được công ty VINADES đăng ký tại nhà đăng ký tên miền là Công ty TNHH P.A Việt Nam (Công ty Pavietnam).

Chiều ngày 09/02/2021, chúng tôi bất ngờ nhận được email thông báo từ Pavietnam là tên miền này sẽ bị ngưng hoạt động trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 08/02/2021 (xem phụ lục 1 của công văn này).

Lý do tên miền bị tạm ngưng được Công ty Pavietnam thông báo rằng tên miền này vi phạm về cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng, được yêu cầu bởi công văn số 172/VNNIC ngày 08/02/2021 của Trung tâm Internet Việt Nam (xem phụ lục 2 của công văn này), vi phạm căn cứ theo công văn số 54/TTR ngày 04/02/2021 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội.

Trong khi trước đó, chúng tôi đã được Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra vào ngày 14/11/2018 theo Quyết định số 133/QĐ-TTR và Công văn số 415/TTR ngày 06/11/2018. Trong danh sách các trang thông tin điện tử được thanh tra, có trang thông tin điện tử www.dauthau.info. Theo kết quả thanh tra số 468/KL-TTR ngày 06 tháng 12 năm 2018, đoàn thanh tra kết luận chúng tôi đã chấp hành tốt quy định của

pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (xem phụ lục 3 của công văn này).

Ngày 06/08/2020, theo Công văn số 1978/STTTT-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế trang thông tin điện tử www.dauthau.info của chúng tôi một lần nữa, đồng thời khẳng định rằng đây là trang thông tin điện tử chuyên ngành, không phải trang tin điện tử tổng hợp (xem phụ lục 4 của công văn này).

Công ty VINADES đã ngay lập tức yêu cầu Công ty Pavietnam cung cấp đầy đủ công văn của thanh tra Sở TT&TT Hà Nội mà đơn vị này cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nhắc tới như căn cứ để chặn tên miền của chúng tôi. Tuy nhiên đơn vị này không thể cung cấp nên chúng tôi đã yêu cầu nhà đăng ký tên miền này dừng việc thực thi chỉ thị của VNNIC. Đồng thời VINADES đã gửi công văn yêu cầu VNNIC làm rõ các vi phạm cũng như quy định mà VNNIC căn cứ để ra yêu cầu chặn tên miền dauthau.info. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã gửi văn bản cho Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội làm rõ lý do tại sao không làm việc với doanh nghiệp mà lại đơn phương ra văn bản yêu cầu VNNIC chặn tên miền của doanh nghiệp vào thời gian cận tết nhằm không cho doanh nghiệp cơ hội giải trình cũng như thời gian để xử lý.

Chúng tôi xin giải thích về hoạt động của tên miền dauthau.info như sau:

Tên miền DauThau.info là tên miền chính sử dụng để vận hành phần mềm DauThau.info - một sản phẩm thuộc Startup có tên là “Hệ sinh thái Đầu Thầu” do công ty VINADES ươm mầm. Sau gần 03 năm hoạt động, DauThau.info đã được phát triển thành bộ công cụ phần mềm với 11 gói phần mềm khác nhau phục vụ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp tham gia đấu thầu với gần 50.000 lượt đăng ký sử dụng, hơn 24.000 doanh nghiệp đang sử dụng.

Tháng 9/2020, DauThau.info vinh dự là công cụ chuyên đổi số duy nhất về đấu thầu được góp mặt trong [Danh ba các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Digital Stars Showcase 2020](#). Tháng 11/2020, DauThau.info xuất hiện trên [phóng sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội](#) với vai trò là cánh tay nối dài của chính phủ mang các dịch vụ công như đấu thầu đến gần hơn với các doanh nghiệp. Tháng 12/2020, DauThau.info lọt TOP 60 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Vietnam 2020. Đầu tháng 01/2021, DauThau.info (nằm trong dự án Hệ sinh thái Đầu Thầu) cũng góp mặt tại [Triển lãm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 được tổ chức tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc](#). Phần mềm DauThau.info cũng là một trong các thành tựu gây tiếng vang lớn, giúp [VINADES nhận được bằng khen của Hội tin học Việt Nam](#) hồi tháng 01/2021.

Chúng tôi xin trình bày về ảnh hưởng của việc ra quyết định tạm dừng hoạt động của tên miền dauthau.info:

Là một doanh nghiệp số, sản phẩm của chúng tôi phục vụ việc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác cho nên chúng tôi và tất cả khách hàng của chúng tôi phụ thuộc 100% vào sự hoạt động của tên miền. Website dauthau.info cũng là kênh quảng cáo, tiếp thị và đồng thời là trang hàng trực tuyến cũng như cung cấp toàn bộ dịch vụ cho gần 50.000 người ở hơn 24.000 doanh nghiệp mà Startup “Hệ sinh thái Đầu

Thầu” đang phục vụ. DauThau.info cũng là nơi làm việc của hàng chục nhân sự của công ty VINADES. Một khi tên miền bị chặn thì toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi sẽ bị tê liệt. Toàn bộ dịch vụ chúng tôi cung cấp cho hàng chục ngàn doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ, chúng tôi sẽ đối mặt với nguy cơ đền tiền cho khách hàng vì không còn khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Chính vì vậy, sau khi nhận được thông báo của Công ty Pavietnam, mặc dù công ty chúng tôi đã nghỉ tết từ ngày 06/02/2021 nhưng chúng tôi đã phải điều động toàn bộ nhân sự làm việc ngày nghỉ lễ để hỗ trợ team Startup “Hệ sinh thái Đầu Thầu” di chuyển hệ thống sang tên miền khác và chuyển toàn bộ server ra nước ngoài nhằm đảm bảo việc duy trì dịch vụ cho các nhà thầu cũng như hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi không bị gián đoạn. Việc ra quyết định chặn tên miền dauthau.info đã bắt đầu gây ra những khó khăn và thiệt hại cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp chúng tôi.

Kiến nghị của doanh nghiệp chúng tôi:

1. Việc VNNIC có quyền yêu cầu các nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam khóa tên miền của khách hàng mà không trao đổi với doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp số làm ăn chân chính như chúng tôi vì lo lắng (có thể bị khóa tên miền, hosting vô cớ) mà chuyển sang sử dụng dịch vụ của các công ty nước ngoài sử dụng, lúc đó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho các nhà cung cấp dịch vụ hosting và đăng ký tên miền Việt Nam.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng DauThau.info là tên miền quốc tế, việc VNNIC căn cứ “Điều 11. Căn cứ và thủ tục tạm dừng hoạt động tên miền (.vn)” thông tư 24/2015/TT-BTTTT để yêu cầu Công ty TNHH P.A Việt Nam tạm ngừng hoạt động của tên miền quốc tế dauthau.info là sai căn cứ, sai thẩm quyền. **Đề nghị Bộ TT&TT yêu cầu VNNIC chấm dứt hành vi sai trái này trong thời gian tới.**

2. Việc chặn tên miền mà không thông báo cho doanh nghiệp, không cho doanh nghiệp kháng cáo sẽ gây hậu quả lớn về mặt kinh tế cho doanh nghiệp số như VINADES. Việc này sẽ làm mất niềm tin cho các nhà đầu tư và các Startup.

Chúng tôi làm công văn này kính mong Bộ Thông tin và Truyền thông can thiệp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp trước nguy cơ bị chặn tên miền một cách vô tội vạ. **Đề nghị Bộ TT&TT có quy định rõ ràng với VNNIC và Thanh tra các Sở TT&TT** chỉ những trường hợp tội phạm thì mới cần ngăn chặn, nếu chỉ vì một vài lỗi nhỏ thì cần bằng mọi cách liên lạc với doanh nghiệp để hỗ trợ xử lý, không được tùy tiện chặn đứng các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của doanh nghiệp (bằng cách chặn tên miền).

3. Kính mong các tổ chức, hiệp hội CLB phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA), Hội tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), có ý kiến với các cơ quan quản lý, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ các vấn đề đã nêu ở trên./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

- Email: contact@vinades.vn
- Địa chỉ: Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
- Người phụ trách: Mr. Phạm Đức Tiến (CMO) - Điện thoại: 0981.826.394

Lưu ý: Kể từ tháng 1/2020, để đáp ứng với yêu cầu giãn cách xã hội chống dịch COVID-19, công ty chúng tôi làm việc từ xa/ online. Mọi trao đổi đề nghị quý vị liên lạc qua số điện thoại và email ở trên. Thư từ gửi qua văn phòng hoặc địa chỉ công ty hiện không có người tiếp nhận!

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT&TT Hà Nội (đơn vị liên quan);
- Lưu: VT.

PHỤ LỤC 1: ẢNH CHỤP THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY PAVIETNAM

(Kèm theo công văn số 12022021/VINADES-CV về việc đề nghị hỗ trợ việc tên miền dauthau.info bị yêu cầu ngưng hoạt động bởi VNNIC và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội)

Phòng Dịch vụ khách hàng
tôi tôi, admin@llllll.l.l.l.vn

13:54 (8 giờ trước) ☆ ↶ ⋮

- Dịch vụ domain: dauthau.info

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TÊN MIỀN

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VIỆT NAM

Nhà đăng ký Công ty TNHH P.A Việt Nam (NDK P.A Việt Nam) nhận được công văn số 172/VNNIC ngày 08/02/2021 của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), về việc yêu cầu NDK P.A Việt Nam thông báo tạm ngừng hoạt động tên miền dauthau.info đến chủ thể CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VIỆT NAM theo công văn số 54/TTR ngày 04/02/2021 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Lý do tên miền vi phạm về cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Căn cứ quy định Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015; Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, VNNIC sẽ thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền dauthau.info. Thời gian tạm ngừng là 45 ngày, kể từ ngày 08/02/2021 (chi tiết công văn 172/VNNIC tại file đính kèm) để Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xem xét, xử lý theo luật định hiện hành.

Theo đó, VNNIC đề nghị NDK PA Việt Nam gửi văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động tên miền cho chủ thể đăng ký tên miền dauthau.info và thực hiện các thủ tục để tạm ngừng theo quy trình nghiệp vụ Nhà đăng ký.

Với trách nhiệm của nhà đăng ký, theo quy định tại Điểm a Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, NDK PA Việt Nam gửi công văn thông báo đến chủ thể CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VIỆT NAM bằng văn bản để thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền dauthau.info theo quy định.

Chào trân trọng và hợp tác
Ms. Diệu Đỗ - P.A - Nhân viên phòng Dịch vụ khách hàng

PHỤ LỤC 2: ẢNH CHỤP CÔNG VĂN SỐ 172 CỦA VNNIC

(Kèm theo công văn số 12022021/VINADES-CV về việc đề nghị hỗ trợ việc tên miền dauthau.info bị yêu cầu ngưng hoạt động bởi VNNIC và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Số: 172 /VNNIC

V/v ngưng dịch vụ các tên miền quốc tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH PA Việt Nam

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã nhận được công văn số 54/TTR ngày 04/02/2021 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về việc tạm ngừng hoạt động các tên miền dauthau.info, momautang.com, dieutritanghuyetap.com và Spthuocdactri.com để xử lý hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (*công văn đính kèm*).

Theo dữ liệu báo cáo từ Nhà đăng ký tên miền quốc tế - Công ty TNHH PA Việt Nam (NĐK PAVN), các tên miền dauthau.info, momautang.com, dieutritanghuyetap.com và Spthuocdactri.com được đăng ký, quản lý tại NĐK PAVN. Thực hiện yêu cầu của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, VNNIC đề nghị NĐK PAVN thực hiện ngay việc ngưng dịch vụ của các tên miền nêu trên; báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông – Trung tâm Internet Việt Nam trước ngày 10/02/2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội (để pñ);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, HT-QLTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền

PHỤ LỤC 3: ẢNH CHỤP KẾT QUẢ THANH TRA SỐ 468/KL-TTR

(Kèm theo công văn số 12022021/VINADES-CV về việc đề nghị hỗ trợ việc tên miền dauthau.info bị yêu cầu ngưng hoạt động bởi VNNIC và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THANH TRA SỞ
Số: 468/KL-TTR Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tại Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

Ngày 06/11/2018, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-TTR thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam. Đoàn thanh tra đã thanh tra Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam từ ngày 14/11/2018 đến ngày 26/11/2018.

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0104480086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/02/2010, cấp đổi lần thứ 2 ngày 06/01/2012. Trụ sở chính: Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Hùng, chức danh: Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam hoạt động các lĩnh vực kinh doanh chính: Thiết kế cổng thông tin điện tử; Thiết kế xây dựng Phần mềm Website cho doanh nghiệp và cơ quan hành chính; Sản xuất các phần mềm cơ quan hành chính nhà nước; Dịch vụ Tên miền và không gian lưu trữ website. Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam đang quảng lý vận hành 05 trang thông tin điện tử.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Về giấy phép hoạt động:

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam xuất trình:

- Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0104480086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/02/2010, cấp đổi lần thứ 2 ngày 06/01/2012.

2. Về hoạt động của trang thông tin điện tử

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam quản lý 5 trang thông tin điện tử gồm:



- Trang thông tin điện tử <https://vinades.vn/> giới thiệu về cơ cấu tổ chức, các sản phẩm, dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

- Trang thông tin điện tử <http://webnhanh.vn/> giới thiệu dịch vụ thiết kế website, phần mềm quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp của Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam.

- Trang thông tin điện tử <https://dauthau.info/> giới thiệu về hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu dành cho doanh nghiệp của Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam.

- Trang thông tin điện tử <http://toasoandientu.vn/> giới thiệu về hệ quản trị nội dung trên nền web dành riêng cho lĩnh vực truyền thông trực tuyến của Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam.

- Trang thông tin điện tử <https://nukeviet.vn/> giới thiệu về phần mềm nguồn mở nukeviet của Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam.

Các trang thông tin điện tử nêu trên là trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử chuyên ngành của doanh nghiệp, không phải cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và trên mạng xã hội.

3. Về hoạt động cung cấp tên miền

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam xuất trình:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh tên miền và không gian lưu trữ website số 619382/16-P.AVN/HĐKT ngày 25/3/2016 giữa Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam và Công ty TNHH P.A Việt Nam.

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam chỉ hỗ trợ cài đặt tên miền. Về hồ sơ đăng ký tên miền do Công ty TNHH P.A Việt Nam quản lý.

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam cung cấp 23 tên miền cho các tổ chức, cá nhân. Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam đã xuất trình hồ sơ đăng ký tên miền.

4. Về hoạt động quảng cáo

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam không thực hiện quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân trên các trang thông tin điện tử.

III. KẾT LUẬN

Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam đã chấp hành Quyết định thanh tra, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam hoạt động các lĩnh vực kinh doanh chính: Thiết kế xây dựng Phần mềm Website cho doanh nghiệp và cơ quan hành chính; Sản xuất các phần mềm cơ quan hành chính nhà nước; Dịch vụ Tên miền và không gian lưu trữ website. Qua kiểm tra, Công ty Cổ phần phát triển nguồn

mở Việt Nam đã chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam;
- Lưu HS.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Minh



PHỤ LỤC 4: ẢNH CHỤP CÔNG VĂN SỐ 1978/STTTT-TTĐT

(Kèm theo công văn số 12022021/VINADES-CV về việc đề nghị hỗ trợ việc tên miền dauthau.info bị yêu cầu ngưng hoạt động bởi VNNIC và Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1978 /STTTT-TTĐT
V/v trả lời công văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020



Ký bởi: Sở Thông tin và
Truyền thông
Email:
vanthu_sotttt@hanoi.gov.vn
Ngày ký: 2020-08-06 09:55:52

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam.

Ngày 07/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 29062020/vinades-cv ngày 29/6/2020 của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam về việc xin giấy phép ICP cho website www.dauthau.info. Về việc này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Qua nghiên cứu tài liệu gửi kèm công văn và kiểm tra, rà soát thực tế, trên trang thông tin điện tử www.dauthau.info hiện đang cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động mua sắm công từ nguồn tin là Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm mời thầu Quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và các thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016 về “*Trang thông tin điện tử tổng hợp*”, trang thông tin điện tử www.dauthau.info của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam không phải là trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Ngoài ra, đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam bổ sung đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội trao đổi để Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam được biết. /

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam;
- Phó GD Phụ trách Nguyễn Thị Mai Hương;
- Lưu: VT, P.TTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương

